

สหกรณ์ในความรับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

ที่	สหกรณ์	ผู้รับผิดชอบ
1	สหกรณ์การเกษตรชุมชนไททรงาม จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุกระแซง จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
3	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
4	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางใหญ่ร่วมใจ จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
5	สหกรณ์เครดิตยูเนียนควนทอง จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
6	สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงสระ จำกัด	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
7	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑	นางสาวพัชรมน บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
8	สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
9	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเนียง จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
10	สหกรณ์กองทุนสวนยางสินเจริญ จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
11	สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านควนเจริญ จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ที่	สหกรณ์	ผู้รับผิดชอบ
12	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านควนฮาย จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
13	สหกรณ์บริการเดินรถพระแสง จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
14	สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงเวียงสระ จำกัด	นางสาวภาวิตี มากคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
15	สหกรณ์การเกษตรพระแสง จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
17	สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
18	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองฉนวน จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
19	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรสัมพันธ์ จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
20	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรสัมพันธ์ จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
21	สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงทวีสุขเวียงสระ จำกัด	นางสาวอลิณันท์ ชูพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
22	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรชาวสวน จำกัด	นางสาวไพลิน แสงนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
23	สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองพระแสง จำกัด	นางสาวไพลิน แสงนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
24	สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด	นางสาวไพลิน แสงนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์